

เรื่องเล่า ชุมชนศิริรินทร์และเพื่อน

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-15.30 น.

ณ สหกรณ์ชุมชนศิริรินทร์และเพื่อน แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ

เที่ยงครึ่งของวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 เป็นเวลานัดหมายของเรากับทีมศิริรินทร์และเพื่อน ทีมงานของเรามี อ.เจี๊ยบ (นารี รมย์นุกูล) นำทีม จามด้วย หญิง (สมหญิง เหง้ามูล) และ เป็ก (นรินทร์ ที่ประวิภาค) มาถึงสหกรณ์ชุมชนศิริรินทร์และเพื่อน ได้พูดคุยที่ฉลอง(คุณฉลอง รัตโชติ)เป็นคนแรก จากนั้นประธานคนเก่งของเรา พี่ประมวล(คุณประมวล เศษกลาง) ก็เข้ามาร่วมสนทนา อ.เจี๊ยบ สอบถามเรื่อง การเลือกตั้งกรรมการชุมชนชุดใหม่ก่อนเป็นอันดับแรก ผลก็ออกมาตามที่พวกเราคาดไว้คือ พี่ประมวลได้เป็นประธานอีก 1 วาระ ส่งรายชื่อแจ้งสำนักงานเขตภาษีเจริญอย่างเป็นทางการแล้ว ประกอบด้วย พี่ประมวล เศษกลางเป็นประธานชุมชน ส่วนรองประธานมี 2 คน ได้แก่ นายสมเดช บรรดาศักดิ์ และนายสวัสดิ์ แก้วหยก คุณเดือน เมืองถ้ำเป็นเลขานุการ เสร็จคือ นายบุญเสริม สงแจ้งใหญ่ นายทะเบียญ คือ นายวิโรจน์ มณีวงษ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ได้แก่ นายสวงศ์ ภักดีจ้อหอ และฝ่ายปฏิคมเป็นนางสาวชนิสรา ละอองดี ตามลำดับ มีวาระ 3 ปี พอได้เวลาตามที่นัดหมายสมาชิกและกรรมการชุมชนเริ่มทยอยกันเข้ามา ประชาสัมพันธ์คนใหม่ไฟแรงอย่างพี่สวงศ์ก็คว่าไมค์เชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วมประชุมกัน



เตรียมตัวพบปะสมาชิกชุมชนโดยคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่

เมื่อพี่สวงศ์ประชาสัมพันธ์โครงการเสร็จ พี่ประมวลก็ได้แจ้งรายละเอียดกิจกรรมวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการประชุม ซึ่งในวันนี้จะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือวางแผนการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยแนะนำทีมงานจากมหาวิทยาลัยสยาม (อ.เจี๊ยบ น้องหญิงและน้องเป็ก) จากนั้น คุณเดือนได้อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย

- ปรับพื้นที่ริมคลองหน้าบ้าน ปลุกผักสวนครัวรั้วกินได้ ผู้รับผิดชอบคือ พี่ปุย (สมบูรณ์ จิตมั่น) พี่สมเดช บรรดาศักดิ์ และพี่ประมวล เศษกลาง

- ปรับปรุงพื้นที่รกร้างในชุมชน เป็นแปลงเกษตรสาธิต ผู้รับผิดชอบคือ พี่ปุ๋ย (สมบูรณ์ จิตมั่น) พี่สมเดช บรรดาศักดิ์ และพี่ประมวล เศษกลาง
- พื้นฟูกลุ่มเพาะเห็ด กบคอนโด โครงการผักลอยฟ้ากลุ่มเพาะเห็ดแบ่งเป็น 2 แปลง โดยกำหนดผู้รับผิดชอบคือ แปลงที่ 1 พื้นที่ข้างสหกรณ์ฯ ปลุกเห็ดและผักลอยฟ้า ผู้รับผิดชอบคือ พี่ฉลอง รัตติโชติและพี่สุวิช เจริญพันธ์ ส่วนแปลงเห็ด จุดที่ 2 ข้างบ้านพี่บุญเสริม ผู้รับผิดชอบคือ พี่บุญเสริม สงแจ้งใหญ่ พี่ประมวล เศษกลาง พี่ประนอม แผ่นทอง
- ปรับพื้นที่เพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้รับผิดชอบคือ พี่ปุ๋ย (สมบูรณ์ จิตมั่น) พี่สมเดช บรรดาศักดิ์พี่ศรีดา อยู่สบาย พี่ฉลอง รัตติโชติ พี่วัลภา แซ่ไห้ว
- ปรับพื้นที่ลานองค์พระพรหมเป็นลานออกกำลังกายเอนกประสงค์ ปรับพื้นที่/ส่งเสริมการทำจักรยานปั่นน้ำบริเวณริมคลองผู้รับผิดชอบคือพี่ประมวลเศษกลาง พี่สมเดช บรรดาศักดิ์ พี่เดือน เมืองถ้ำ พี่ประนอม แผ่นทอง พี่บุญเสริม สงแจ้งใหญ่



ประธานชุมชนแจ้งรายละเอียดกิจกรรม



จากนั้น คุณเดือนได้แจ้งขั้นตอนกิจกรรมในวันนี้คือ ให้สมาชิกได้ลงชื่อเพื่อเลือกโครงการที่ตนเองสนใจ สมาชิก 1 คนสามารถเข้าร่วมได้มากกว่า 1 โครงการ กลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิกในชุมชน 153 ครัวเรือนผลที่ได้รับทำให้สมาชิกได้รับประทานผักปลอดสารพิษ มีคุณภาพชีวิต มีรายได้เสริม เป็นการปรับปรุงพื้นที่หน้าบ้านเป็นสุขภาวะ มีเงื่อนไขว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิกในชุมชนศิรินทร์และเพื่อนเท่านั้น และสมาชิกต้องทำบัญชีครัวเรือน รายได้ส่วนหนึ่งนำเข้า

สหกรณ์เพื่อลงทุนในครั้งต่อไป เงื่อนไขของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพาะเห็ด จะต้องไม่สูบบุหรี่ มีผู้ลงชื่อเข้าร่วมแปลงเห็ด 1 จำนวน 11 คน และแปลงเห็ด 2 จำนวน 20 คน นอกจากนี้สมาชิกได้ปรึกษาหารือ และสรุปว่าอาจต้องมีการจัดอบรมโดยเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด และการจัดอบรมโครงการนมแม่ ในช่วงท้ายคุณเดือนได้นัดหมายการประชุมเพื่อดำเนินการกิจกรรมขั้นต่อไปในวันที่ 23 มิถุนายน 2556 ซึ่งนัดสมาชิกกลุ่มใหญ่เพื่อปรับพื้นที่และกำหนดการลงเห็ดในวันที่ 30 มิถุนายน 2556



การรวมตัวของสมาชิกชุมชนที่จะร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ

พวกเราได้พูดคุยกับสมาชิกชุมชนที่จะร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ 2 ท่าน พบว่า ทั้ง 2 ท่าน ต้องการเห็นความต่อเนื่องของโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะทำให้ชุมชนของเรามีอาชีพที่ไม่ต้องเดินทางออกนอกชุมชน พวกเราจะมีแรงทำงานให้ชุมชนมากขึ้น นั่นหมายถึงการมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต “ข้อดีอีกประการหนึ่งคือการมีทีมเสริมศักยภาพจาก ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ทำให้พวกเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องคลำทางอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย พวกเราทำด้วยตัวของเราเองมาโดยตลอด แต่ขาดตรงนี้จริง ๆ ” ซึ่งทีมงานของศูนย์วิจัย ได้พูดคุยต่อว่า หน้าที่ของพวกเราคงเป็นทีมที่ช่วยประสานเครือข่ายต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ในเขตภาคีเจริญมีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน ซึ่งพวกเราเชื่อว่าทีมชุมชน และทีมสำนักงานเขต มีทุนอยู่ในมืออยู่แล้ว ทั้งทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทรัพยากร และอื่น ๆ เพียงเรามาช่วยจัดการให้เกิดระบบมากขึ้น ชุมชนจะเกิดการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป โดยพวกเราจะเป็นทีมหนุนเสริมรอดูความสำเร็จอยู่รอบนอก.